

Thai

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) เป็นองค์กรเอกชนอิสระไม่มุ่งหวังผลตอบแทน ที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งมีสำนักงานอยู่มากกว่าหนึ่งร้อย แห่งทั่วประเทศ มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมมีความรู้ทางการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมซึ่ง สามารถรับฟังปัญหา ให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลเรื่องสิทธิของพลเมือง คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาคดี และสามารถขอมีบุคลากรอยู่ร่วมในระหว่างการไต่สวนคดีได้

การให้ความช่วยเหลือของเรานั้นไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น และคำบอกเล่าของคุณจะถูกปกปิด เป็นความลับ ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและคำปฏิญาณตน บุคลากรของเราไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลอื่น ๆ ได้

เราเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นกับหน่วยงานราชการ ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ทางการเมืองและ ศาสนา BOJ เป็นระบบเครือข่ายที่ดำเนินงานทางด้านสิทธิมนุษยชนตามข้อกำหนดขององค์กร สหประชาชาติ

ในแต่ละปีองค์กร Brottsofferjourerna ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มากกว่า ๔๐,๐๐๐ คน ซึ่งตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมต่าง ๆ เช่น การลักขโมย ลักทรัพย์ การปล้น ถูกทำร้ายร่างกาย ถูก ช่มชู้การถูกตามรังควาญ ถูกประทุษร้าย หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกกระทำชำเรา หรือถูก ช่มชู้

Brottsofferjourernas Riksförbund ปฏิบัติงานโดยผ่านทางศูนย์โทรศัพท์ ซึ่งคุณสามารถโทรสอบถามข้อมูลต่าง ๆ หรือสามารถติดต่อเพื่อขอพบกับบุคลากรที่ประจำอยู่ ตามท้องถิ่นของคุณได้

คุณสามารถติดต่อเพื่อรับการบริการด้วยภาษาไทยได้โดยผ่านทางศูนย์โทรศัพท์ หมายเลข โทรศัพท์ 08-642 00 44 คุณสามารถเลือกรับข้อมูลได้หลายภาษา จากเครื่องตอบรับโทรศัพท์ ระบบอัตโนมัติหลังจากฝากข้อความแล้ว คุณจะได้รับการติดต่อกลับด้วย ภาษาไทยภายในสอง สามวัน หรือโทรฯ 0200-21 20 19 สำหรับการติดต่อด้วยภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษ

คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ kontakt@boj.se เพื่อขอรับการบริการการติดต่อด้วยภาษาไทยได้อีกด้วย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่ www.boj.se



การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
เป็นความทุกข์ยากลำบาก
เหมือนอยู่ในความมืดมืดไร้ความหวัง
ต้องการใครสักคนยื่นมือช่วย

หากคุณตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
เรายินดีให้ความช่วยเหลือ
โปรดติดต่อที่ Brottsofferjouren!

เราเป็นองค์กรเอกชนอิสระ
ที่ให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าบริการและ
ข้อมูลของคุณจะถูกปกปิดเป็นความลับ

BROTTSOFFER
JOURN. 0200-212019